

# Mga Karaniwang Tanong Tungkol sa Diborsyo at Pagkalusaw

## FAQ ng Diborsyo

### **Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng diborsyo at pagkalusaw?**

Parehong ang diborsyo at pagkalusaw ay mga legal na paraan para wakasan ang iyong kasal. Ang pagkakaiba lang ay kung gaano karaming pakikilahok ang kailangan mula sa sistema ng Hukuman bago ka makarating doon.

- Ang pagkalusaw ay kung saan magkasundo ang mag-asawa kung paano tatapusin ang kanilang kasal. Nangangahulugan ito na walang pagtatalo tungkol sa kung paano hatiin ang anumang ari-arian o utang, at ang pag-iingat ng sinumang mga bata ay ganap na napagkasunduan. Sa kasong ito, kakailanganin lamang ng dalawang mag-asawa na magkasamang punan, lagdaan, at ihain ang mga papeles ng pagkalusaw sa Korte.

Isang maikling pagdinig ang iiskedyul, na magbibigay-daan sa hukom na suriin ang lahat ng mga detalye at tiyaking maayos ang lahat bago maglabas ng panghuling utos ng diborsyo.

- Ang diborsyo ay kinakailangan kapag ang mag-asawa ay hindi magkasundo sa lahat ng bagay. Sa kasong ito, ang isang asawa ay nagsampa ng reklamo sa diborsyo sa Korte, na nagsasabing tapos na ang kanilang kasal, at ipinapaliwanag kung paano nila gustong hatiin ang ari-arian at utang, at kung paano nila gustong pangasiwaan ang kustodiya ng sinumang menor de edad na bata. Ang ibang asawa ay makakapagsampa ng sagot na naglalarawan kung ano ang gusto nilang mangyari.

Ang Korte ay pagkatapos ay mag-iskedyul ng isang pagsubok, na magbibigay sa parehong mag-asawa ng pagkakataon na makipagtalos sa kanilang kaso, bago gumawa ng pinal na desisyon.

Pinili mo man ng iyong asawa na ituloy ang isang diborsyo o pagkalusaw, ang iyong kasal ay tuluyang malulusaw, at isang utos ng diborsyo ang pumasok.

## **Maaari ba akong makakuha ng diborsyo kung ang aking asawa ay nakatira sa ibang estado? Paano kung hindi ko alam kung nasaan siya?**

Kung ikaw ay residente ng Alaska, maaari kang magsampa ng diborsyo dito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang iyong asawa ay maaari ding maghain ng diborsyo sa anumang estado kung saan sila naninirahan.

Kung may mga bata na pinag-uusapan sa diborsyo, kakailanganin mong magsampa sa anumang estado kung saan naninirahan ang mga bata nang hindi bababa sa huling 6 na buwan. Ang Alaska ay magkakaroon lamang ng awtoridad na gumawa ng mga desisyon sa pag-iingat at pagbisita kung ang mga bata ay nanirahan sa Alaska nang hindi bababa sa huling 6 na buwan. Ito ay tinatawag na "hurisdiksiyon."

- Kung ang batang pinag-uusapan ay isang sanggol na wala pang 6 na buwang gulang, kakailanganin mong mag-sampa para sa kustodiya sa estado kung saan nakatira ang sanggol.
- Mayroong ilang mga pagbubukod sa 6 na buwang panuntunan, lalo na kung ang mga bata ay hindi pa nanirahan kahit saan sa loob ng 6 na buwan. Kakailanganin mong makipag-usap sa isang abogado kung mayroong isang hurisdiksiyonal na tanong tungkol sa kung saan ka dapat magsampa ng diborsyo.

Minsan mahirap hanapin ang iyong asawa upang maihatid sa kanila ang mga papeles ng diborsyo. Ang Sistema ng Korte ng Alaska [nagbibigay ng mga tip sa kung paano](#)

hanapin ang iyong asawa. Kung hindi mo pa rin mahanap ang mga ito, magagawa mo humiling ng pahintulot mula sa korte na gumamit ng alternatibong paraan ng serbisyo, tulad ng paglalathala ng paunawa ng iyong layunin na humingi ng diborsiyo. Ikaw **dapat tumanggap ng pahintulot mula sa Korte** bago subukan ang alternatibong serbisyo.

## **Paano ako makakakuha ng diborsiyo kung ang aking asawa ay hindi pumipirma sa mga papeles?**

Kailangan mo lamang na "pirmahan ng iyong asawa ang mga papeles" kung humihiling ka ng pagkalusaw. Hindi ka mapipigilan ng iyong asawa na legal na wakasan ang iyong kasal.

- Kung hindi ka maaaring sumang-ayon sa lahat ng mga tuntunin, kailangan mo lang mag-sampa para sa diborsiyo.
- Kung sinubukan ng iyong asawa na iwasan ang pagseserbisyo ng mga papeles, maaari kang humingi ng pahintulot sa korte na maglingkod sa ibang paraan. Tradisyonal na ginagawa ang serbisyo sa pamamagitan ng tagapagsilbi ng proseso o sa pamamagitan ng limitadong sulat koreo. Kung ang iyong asawa ay umiiwas sa sulat, at namamahala upang magtago mula sa mga tagapagsilbi ng proseso, ang Korte ay, kapag hiniling, ay papayagan kang maglingkod sa pamamagitan ng pag-post ng abiso ng iyong layunin sa diborsiyo.
- Kung ang iyong asawa ay tumangging tumugon sa iyong reklamo sa diborsiyo, maaari mong hilingin sa Korte na magpasok ng isang hindi pagharap na paghatol laban sa iyong asawa.
- Kung nabigo ang iyong asawa na dumalo sa huling paglilitis sa diborsiyo, papayagan ka ng Korte na magpakita sa iyo ng ebidensya, at pagkatapos ay gagawa ng pangwakas na desisyon kung paano hatiin ang iyong ari-arian, utang, at pag-iingat ng mga anak (kung mayroon man).

Ang Alaska ay isang "walang kasalanan" na estado ng diborsiyo, na nagpapahintulot sa diborsiyo batay sa isang "hindi pagkakatugma ng ugali." Nangangahulugan ito na kahit na ang iyong asawa ay ganap na tutol sa wakasan ang iyong kasal, maaari ka pa ring humiling, at tumanggap, ng diborsiyo mula sa Korte.

## **Paano kung gusto kong baguhin ang aking diborsiyo o utos ng kustodiya?**

Upang humiling ng pagbabago ng isang panghuling diborsiyo o utos sa pag-iingat, dapat kang magsampa ng [Galaw Upang Baguhin](#). Isasaalang-alang lamang ng Korte ang iyong kahilingan na baguhin ang mga orihinal na tuntunin ng iyong diborsiyo at/o utos sa pag-iingat kung maaari mong ipakita na nagkaroon ng malaking pagbabago ng mga pangyayari mula noong orihinal na utos. Walang garantiya na ibibigay ng Korte ang iyong kahilingan, kahit na handang isaalang-alang ito ng Hukom.

Ang [Sentro ng Tulong sa Sarili Batas ng Pamilya ay nagbibigay ng mga porma at tagubilin](#) kung paano maghain ng Galaw Upang Baguhin - o tumugon sa hiniling ng iyong dating asawa.

## **Paano ko mapapawalang-bisa ang aking kasal?**

[Ang Alaska ay walang anumang aksyon ng Korte para sa isang pagpapawalang-bisa ng kasal](#). Gayunpaman, mayroong isang napakalimitadong hanay ng mga pangyayari kung saan isasaalang-alang ng Alaska na walang bisa ang kasal. Nangangahulugan ito na ang isang utos ng hudisyal ay papasok na nagsasaad na ang kasal ay hindi nangyari. Mapapawalang-bisa lamang ang kasal kung:

- Ang isang partido ay kasal na sa iba;
- Ang mga partido ay mas malapit na magkamag-anak kaysa sa ikatlong pinsan;
- Ang isang partido ay menor de edad, at hindi pumayag ang mga magulang;

- Isang partido ang pinilit o pinilit na pumayag sa kasal;
- Ang alinmang partido ay walang kapasidad na pumayag sa kasal; o
- Pagkabisang makipagtalik.

Mahalagang tandaan na kahit na naniniwala kang may batayan para ideklarang walang bisa ang kasal, maaaring hindi sumang-ayon ang iyong "asawa" at magbigay ng ebidensya para mapawalang-bisa ang iyong mga paghahabol.

Ang mga relihiyosong pagpapawalang-bisa ay hindi kinikilala ng Estado ng Alaska. Kahit na idineklara ng iyong simbahan na napawalang-bisa ang iyong kasal, kakailanganin mo pa ring magsampa ng kahilingan na mapawalang-bisa ang iyong kasal, o humingi ng diborsiyo, sa Hukuman ng Estado upang legal na magpakasal anumang oras sa hinaharap.

## **Paano kung hindi ako makapunta sa Korte para sa aking pagdinig sa pagkalusaw o paglilitis sa diborsyo?**

Pinapayagan ng Alaska ang mga partido na humarap sa telepono, sa pagpapasya ng Hukom, kung hindi sila makakarating sa Korte nang personal. Kung hindi ka makakadalo nang personal sa isang pagdinig, mahalagang magsampa ka ng [Paggalaw upang Magpakita Sa pamamagitan ng Telepono](#) sa madaling panahon.

Ang Korte ay hindi kinakailangan na payagan kang tumawag para sa mga pagdinig. Dapat mong gawin ang kahilingan sa pamamagitan ng sulat at bigyan ang Hukom ng isang dahilan. Karaniwang pahihintulutan ka ng mga korte na magpakita sa telepono kung kailan:

- Nakatira ka nang higit sa 50 milya ang layo mula sa hukuman at/o wala sa sistema ng kalsada upang makapunta sa hukuman; o

- Ang pagdinig ay isang maliit na bagay, tulad ng isang pre-trial na pag-iiskedyul ng kumperensya, kung saan walang kukuha ng ebidensya o testimonya.

Malamang na hindi ka papayagan ng mga hukom na magpakita sa pamamagitan ng telepono dahil lang sa ayaw mong makasama sa kwarto ng iyong asawa.

Kung ibibigay ng Korte ang iyong kahilingan na humarap sa pamamagitan ng telepono, bibigyan ka nila ng numero ng pagtawag. Responsibilidad mong tumawag para sa iyong pagdinig sa tamang oras. Ang pagkabigong gawin ito ay maaaring magresulta sa mga pagpapasya na gagawin sa iyong pagkawala. Kung responsibilidad mo rin na tiyaking may access ka sa isang gumaganang telepono. Ang Korte ay gumagawa sa iyo ng isang pabor sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na tumawag sa pagdinig. Hindi sila muling mag-iiskedyul dahil hindi na kargahan ang iyong telepono o mahina ang signal.

Huling Pagsusuri at Pagbago: Mayo 11, 2020